

**BỘ NÔNG NGHIỆP  
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số **1094** /BNN - KH  
V/v: Đề nghị đảm bảo ngoại tệ  
nhập khẩu Kali phục vụ  
sản xuất nông nghiệp

Hà Nội, ngày **22** tháng 4 năm 2011

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Theo đề nghị của doanh nghiệp về việc cho vay đủ ngoại tệ nhập khẩu phân Kali đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp năm 2011 và các năm tiếp theo; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Thủ tướng Chính phủ như sau:

Hiện nay, nhu cầu phân bón cho sản xuất nông nghiệp vào khoảng 8,5 triệu tấn các loại. Trong nước hiện mới sản xuất được 100% phân Lân và NPK; 60% phân Urê, 50% phân DAP. Riêng phân Kali hiện nay trong nước chưa sản xuất được phải nhập khẩu mỗi năm vào khoảng 800 – 900 ngàn tấn, nhu cầu ngoại tệ cần khoảng 300 triệu USD.

Phân bón Kali ngoài việc làm tăng năng suất cây trồng như các loại phân bón khác, còn có vai trò quan trọng không thể thiếu được đối với sản xuất nông nghiệp chất lượng cao như tăng khả năng kháng sâu bệnh, đảm bảo độ đồng đều, nâng cao chất lượng, mẫu mã đẹp và tăng sức cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp trên thị trường trong và ngoài nước. Do đó, kính trình Thủ tướng Chính phủ giao cho Ngân hàng Nhà nước cân đối đảm bảo đủ ngoại tệ cho các doanh nghiệp nhập khẩu phân Kali đáp ứng yêu cầu về số lượng và thời vụ sản xuất nông nghiệp, nâng cao hiệu quả cho nông dân và xuất khẩu nông sản.

Mặt khác, thị trường nhập khẩu khối lượng lớn phân bón Kali từ trước tới nay đối với nước ta vẫn là các nước CIS (các nước thuộc liên bang Xô Viết cũ); trong đó chủ yếu là nước Cộng hoà Bê La Rút.

Để đảm bảo chủ động nguồn hàng Kali cho sản xuất nông nghiệp trong nước từ năm 2010 trở đi, hai doanh nghiệp làm nhiệm vụ nhập khẩu phân bón chủ lực hiện nay là Công ty cổ phần Vật tư nông sản (APROMACO) và Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hà Anh (HANEXIM) đã ký hợp đồng khung làm kênh phân phối chính thức lâu dài cho Công ty Belarutsian Potash Company (BPC) trước sự chứng kiến của lãnh đạo hai nước.

Trong khi nguồn ngoại tệ còn khó khăn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ trước mắt giao cho Ngân hàng Nhà nước:

- Cho hai doanh nghiệp trên được vay ngoại tệ nhập phân Kali trên cơ sở phương án tài chính của doanh nghiệp được Ngân hàng cho vay thẩm định khả năng trả nợ;

- Cho hai doanh nghiệp mua ngoại tệ theo tỷ giá do Ngân hàng công bố tại thời điểm cho vay.

Để có đủ ngoại tệ nhập khẩu phân bón Kali phục vụ cho các vụ sản xuất nông nghiệp.

Kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- Lưu VT, Vụ KH.



09584421